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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

โดย ส านักการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที ่สอง ได้ท าหน้าที ่เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  ทั้งนี้ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าว 
เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

(๑)  เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม จ านวน     ๕     เร่ือง 

๑.  เร่ืองท่ีปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๒ เร่ือง ดังนี้ 
๑.๑ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง  

แนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ ของคณะกรรมาธิการการกีฬา  
๑.๒ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง  

การด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที ่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม  
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  

๒.  เร่ืองท่ีไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๓ เร่ือง ดังนี้ 
๒.๑ รับทราบกรณี พลเอก สกล  ชื่นตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๒.๒ รับทราบเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  

ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑) รายงานผลการปฏิบัติ งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๒) รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
  ๓) รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก 
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๒.๓ รับทราบเรื่องที่คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
และจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
และคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ ได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 
ที ่จะตราขึ ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ เป็นการล่วงหน้า 
ก่อนที ่จะมีการพิจารณาในที ่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และได้เสนอรายงานต่อที ่ประชุมวุฒ ิสภา 
เพ่ือทราบตามข้อบังคับการประชุม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๗๕ วรรคสอง (๖) จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้  

  ๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
  ๒) ร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวลกฎหมาย และกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้

โดยสะดวก พ.ศ. ....  

ท่ีประชุมรับทราบ 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 

(๓)  กระทู้ถาม  จ านวน     ๔     เร่ือง 

๓.๑   กระทู้ถามเป็นหนังสือ   จ านวน     ๒     เร่ือง 

๓.๑.๑  เรื ่อง การแก้ป ัญหาฝุ ่น PM ๒.๕ พื ้นที ่ภาคเหนือ  (พลเอก ทวีป  เนตรนิยม  
เป็นผู้ต้ังถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

ผลการพิจารณา  
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 

ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ ถามดังกล่าว 
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕   

๓.๑.๒  กระทู้ถาม เร่ือง การแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชนอย่างเป็นระบบ 
(นายพิทักษ์  ไชยเจริญ เป็นผู้ต้ังถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

ผลการพิจารณา  
ด้วยพบข้อมูลปัญหาด้านสุขภาพและฟันของประชาชนเป็นปัญหาเรื้อรังในวงกว้างทุกกลุ่มวัย

ประชากร กระทบถึงสุขภาพองค์รวมและคุณภาพชีวิต โดยข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ส ารวจอนามัย
และสวัสดิการในป ี๒๕๕๘ พบว่าประชาชนมกีารเข้าถงึบริการรักษาด้านทันตกรรมเพียงร้อยละ ๘.๑ เท่านัน้ 
ซึ่งสะท้อนถึงการจัดบริการด้านทันตกรรมที่ยังไม่สามารถบริการรองรับปัญหาด้านทันตสุขภาพของประชาชน
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อย่างเพียงพอ หรือยังท าได้น้อยมาก และจากการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
ด้านทันตสาธารณสุขไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา พบว่าในด้านการบริหารจัดการ  
ด้านทันตกรรมหรือการบริหารงานด้านทันตสาธารณสุขไทย ไม่เป็นระบบงานอย่างที่ควร และยังไม่มีหน่วยงาน 
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชน
ระดับประเทศ ทั้งงานส่งเสริมป้องกัน และงานรักษาด้านทันตกรรมของประชาชน ทั้งขาดหน่วยงานก ากับ 
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ขาดหน่วยงานพัฒนาด้านบุคลากร เช่น พบความไม่สมดุลของบุคลากร 
อย่างมาก อันท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่สามารถท างานอย่างที่เต็มประสิทธิภาพได้ อาทิ ปัญหาโครงสร้าง  
การบริหารจัดการด้านบุคลากร สร้างผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริการประชาชนอย่างมาก การสูญเสีย
โอกาสจากการใช้งบประมาณของประเทศอย่างคุ้มค่า ซึ่งด้วยโครงสร้างปัจจุบันและปัญหาที่พบ หากไม่มี
การพิจารณาแก้ไข พัฒนาอย่างเป็นระบบโดยเร่งด่วนนั้น ปัญหาด้านสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชน
จะทับถมรุนแรงมากขึ้น ยากที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพองค์รวมที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่คาดหวังได้ ขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีแนวทางในการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก 
และฟันของประชาชนไทยอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยจะท าอย่างไรให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปาก
และฟันที่ดีขึ้น มีโรคน้อยที่สุด มีฟันบดเคี้ยวอาหารได้ โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ และแนวทางการแก้ปัญหา
การเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมของประชาชนไทย ซึ่งมีปัญหาการเข้าถึงบริการในระดับที่น้อยมาก  
ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ หรือไม่ อย่างไร และจะมีการพัฒนา ยกระดับการปฏิรูประบบด้านทันตสาธารณสุขไทย
อย่างเป็นระบบ มีหน่วยงานระดับกรมหรือส านักที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
และภารกิจที่ควรมี เข้ามารับผิดชอบงานด้านสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างโอกาสด้านสุขภาพและความคุ้มค่าด้านงบประมาณ เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทย  
อย่างแท้จริงตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ อย่างไร 

นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม
ตอบชี้แจงว่า จากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ ส ารวจอนามัยและสวัสดิการในปี ๒๕๖๒ มีผู้ที่เข้าถึงบริการ
ทางทันตกรรม ร้อยละ ๓๑.๔ และในปี ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๕ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากบันทึกการใช้บริการ 
กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส าคัญกับปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชน การให้บริการ 
ทางทันตกรรมจะกระจายไปยังโรงพยาบาลทุกขนาดทั่วประเทศ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
(รพ.สต.) มีหน่วยบริการทางทันตกรรม ๑ ยูนิตต่อ ๑ รพ.สต. และจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ส่งผลให้การบริการทางทันตกรรมลดน้อยลง จึงได้มีการปรับปรุงยูนิตทันตกรรมให้มีความทันสมัยมากขึ้น 
สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ได ้โดยปัญหาหลักเกิดจากยูนติใหบ้ริการทางทันตกรรมในบางพ้ืนที่
ไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ในส่วนจ านวนทันตแพทย์ของไทยมีอยู่ ๖,๓๔๙ คน  และมีทันตภิบาลประจ าอยู่ที่ 
รพ.สต. จ านวน ๗,๑๙๖ คน  รวม ๑๓,๕๔๕ คน ที่ผ่านมาได้มีการแก้ปัญหาโดยให้ทันตแพทย์ที่อยู่ใน
โรงพยาบาลชุมชนนัดวันกับผู้รับบริการที่ รพ.สต. และจะเพ่ิมจ านวนผู้ช่วยทันตแพทย์ และเพ่ิมจ านวน 
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ยูนิตทางทันตกรรมให้กระจายตัวทั่วประเทศและเพียงพอต่อผู้รับบริการ ส่วนกรณี  รพ.สต.ที่โอนย้ายไปยัง
ท้องถิ่นนั้น จะมีการหารือกันเพ่ือให้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพิ่มยูนิตในการให้บริการทางทันตกรรมให้มากขึ้น 
ในขณะนี้มีแนวคิดให้ภาคเอกชนเข้ามาให้บริการทางทันตกรรมโดยใช้สิทธิ เบิกจ่ายจากสิทธิ สปสช.  
ตามรายการ โดยมีราคาที่คุ้มค่าและจูงใจให้ภาคเอกชนเข้าร่วม ในเรื่องโครงสร้าง อัตราก าลัง ค่าตอบแทน 
อาจด าเนินการได้ด้วยการปรับระบบและวิธีการด าเนินงานหน่วยบริการในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีข้อสังเกตว่า ในขณะนี้ไม่มีนโยบายจากส่วนกลางในการแก้ปัญหาสุขภาพ
ช่องปากและฟันของประชาชน มีเพียงการตัดสินใจเฉพาะแต่ละโรงพยาบาลเท่านั้น และจากการลงพ้ืนที่ 
พบว่าส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะไม่ไปรักษาที่ รพ.สต. ส่งผลให้ทันตภิบาลท าหน้าที่ในการรักษาพยาบาลแทน 
ซึ่งในทางกฎหมายยังไม่มีความชัดเจนในการท าหน้าที่ของทันตภิบาลว่าท าได้เพียงใด อีกทั้งมีความคาดหวัง
ว่าประชาชนจะมีอาการเจ็บปวดฟันและเหงือกลดน้อยลง และจะติดตามการท างานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชนต่อไป 

ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามรับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการต่อไป   

๓.๒   กระทู้ถามด้วยวาจา จ านวน     ๒     เร่ือง 

๓.๒.๑  กระทู้ถาม เรื่อง แนวการขับเคล่ือนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) 
(นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน เป็นผู้ต้ังถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

ผลการพิจารณา  
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม  

ติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป  ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ 
ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือให้พิจารณาในคราวถัดไป  

๓.๒.๒  กระทู้ถาม เรื่อง การยกระดับดัชนีการรับรู้การคอร์รัปชัน CPI (นายปานเทพ  
กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ต้ังถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

ผลการพิจารณา  
เนื่องจากรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  นาคาศัย) ผู้ได้รับมอบหมาย  

ให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้  จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป   
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือให้พิจารณาในคราวถัดไป  
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(๔)  เร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จ านวน     ๒     เร่ือง 

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่ ซ่ึงคณะกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ า พิจารณาเสร็จแล้ว 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า (นายสังศิต   

พิ ริยะรั งสรรค์ ) ประธานคณ ะอนุ กรรมาธิการศึ กษา เสนอแนะ การแก้ปัญ หาความยากจน  
และลดความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจ (นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์) และคณะท างาน (นางถวิลวดี  บุรีกุล)  
ได้ร่วมกันรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการตระหนักถึงปัญหา 
ด้านเศรษฐกิจ และเห็นว่าการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าจะต้องแก้ไขที่เศรษฐกิจฐานราก 
จึงได้ศึกษาแนวทางการเพ่ิมช่องทางและโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชน  
ในชุมชน และประชาชนในระดับฐานราก โดยเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
(Creative Economy) ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
โดยการเชื่อมโยงกับการใช้ทุนทางปัญญาและทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ องค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์  
อัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิตสินค้าและบริการรูปแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สามารถสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดยุคใหม่  ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการจึงด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยศึกษาเฉพาะกรณีการผลิต จ าหน่ายสุราชุมชนและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสุราชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ โดยปัญหาส าคัญที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับ
โรงงานผลิตสุราชุมชน คือ ข้อจ ากัดด้านก าลังการผลิต ภาษีแพงและการเสียภาษีซ้ าซ้อน และไม่สามารถ  
ท าการตลาดได้ นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตสุราชุมชนจะมีของเหลือใช้ ซึ่งเรียกว่า น้ าโจ้ หรือกากส่าเหล้า  
ซึ่งส่วนใหญ่น าไปใช้ผสมกับอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น หมู และบางส่วนน าไปท าน้ าจุลินทรีย์ (Effective 
Microorganisms: EM) และน าไปหมักขยะอินทรีย์เพ่ือท าปุ๋ย คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะว่า  
รัฐควรส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชนให้มีความหลากหลายเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์สุราใหม่ 
เข้าสู่ตลาด ควรส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่สามารถเป็นของที่ระลึกจากท้องถิ่น และส่งเสริมให้
เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชน เช่น เครื่องส าอาง นอกจากนี้ ควรพิจารณาศึกษาแนวทาง  
การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อจ ากัดด้านก าลังผลิตสุรากลั่นชุมชน กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  
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รัฐควรส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมให้เป็นที่ยอมรับจากสังคม 
และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ตลอดจนยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนที่ผลิตสุราพ้ืนบ้านที่จะน าไปสู่การพัฒนา สร้างคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และก่อเกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ท าให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย  
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า สมาชิกวุฒิสภาส่วนมากเห็นด้วยกับการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสุราซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายได้เช่นเดียวกับ เหล้าสาเก ของประเทศญี่ปุ่น เหล้าเหมาไถ ของประเทศจีน 
หรือ โซจู ของประเทศเกาหลี อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย  นอกจากนี้ การส่งเสริม 
การผลิตสุราท้องถิ่นดังกล่าวยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติม โดยการลดปริมาณแอลกอฮอล์ลง
และเพ่ิมส่วนผสมผลไม้ของไทยเป็นรสชาติใหม่เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเกษตรประเภทอื่นได้อีกด้วย  
ซึ่งจะส่งผลดีในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับฐานราก แต่สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนก็มีความห่วงใย
และเป็นกังวลในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน เนื่องจากปัจจุบันพบว่า การดื่มสุราเป็นเหตุ
ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญอันน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และการท าร้ายคนในครอบครัว รวมถึงปัญหา
ด้านสุขภาพของผู้ดื่มสุรา ดังนั้น การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสุราจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน
ด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบด้านลบมากขึ้น  อีกทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นควรต้องเน้น
เรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจยุคใหม่ BCG ซึ่งเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ๓ ด้านไปพร้อมกัน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ คือการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่ม เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ค านึงถึง
การน าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า เศรษฐกิจสีเขียว ได้อย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน   นอกจากนี้ ควรพิจารณา
ปรับปรุงข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับก าลังการผลิตของเครื่องจักรที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

 ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า (นายสังศิต  
พิริยะรังสรรค์) และคณะท างาน (นายเชาวลิต  ลีลาศิวพร) ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาว่า 
โดยที่การแก้ไขปัญหาความยากจนไม่สามารถด าเนินการโดยอาศัยกฎหมายได้ แต่ต้องแก้ไขปัญหา 
อย่างมีวิสัยทัศน์และต้องค านึงถึงความเหมาะสมและพอเหมาะพอดีกับบริบทและยุคสมัยและความเป็นไป
ของโลก โดยต้องพิจารณาผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียด้วย การศึกษาของคณะกรรมาธิการในเรื่องนี้ 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมผลผลิตมีจ านวนมากจึงควรน ามาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมิได้เป็นการสนับสนุนให้ผลิตสุราอย่างเสรี



๗ 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
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หรือสนับสนุนให้เยาวชนและคนไทยบริโภคมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมาธิการตระหนักในเรื่องดังกล่าวและเข้าใจถึง
ความห่วงใยของสมาชิกวุฒิสภา และเห็นว่าสุรามิได้เป็นสาเหตุเดียวที่ท าให้เกิดปัญหาด้านสังคมที่เกิดขึ้น  
ในปัจจุบัน ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาในสังคมปัจจุบัน เช่น ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะปัญหาความยากไร้ความยากจนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส าคัญ คณะกรรมาธิการจึงเห็นว่า  
การส่งเสริมการผลิตสุราพ้ืนบ้านจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนฐานรากมีรายได้ โดยรัฐต้องเข้ามาสนับสนุน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสมและสามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่ากับสุราในต่างประเทศ  
ที่เป็นที่รู้จักกัน แต่ด้วยข้อจ ากัดของกฎหมายที่ท าให้ประชาชนไม่สามารถผลิตได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
ซึ่งหากมีกฎหมายควบคุมอย่างเหมาะสมแล้ว รัฐก็สามารถควบคุมการผลิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสังคม ส าหรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับก าลังการผลิตของเครื่องจักร
ตามที่เสนอไว้ในรายงานนั้น เป็นข้อเสนอตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นก าลังการผลิต  
ที่ประชาชนสามารถด าเนินการได้ 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุมานิ  
(ซาไก)” ซ่ึงคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว 

ผลการพิจารณา 
ประธานของที่ประชุมหารือต่อที่ประชุมเพ่ือขอเลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปก่อน  

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาออกไป 

(๕)  เร่ืองท่ีค้างพิจารณา (ไม่มี)  

(๖)  เร่ืองท่ีเสนอใหม่ (ไม่มี)  

(๗)  เร่ืองอ่ืน ๆ จ านวน     ๒     เร่ือง 

๗.๑ ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนต าแหน่งท่ีว่างแล้ว 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมมีมติตั้ ง พลเอก สนิธชนก  สังขจันทร์  เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ 

การต่างประเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 

 



๘ 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

 

๗.๒ ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมมีมติตั้ง นายสัญชัย  จุลมนต์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยี

สารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 

 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา 


